
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 815 — 517. mál.

Fyrirspurn

til viðskiptaráðherra um vöruverð í dreifbýli.

Frá Karli V. Matthíassyni.

Hyggst ríkisstjórnin beita sér fyrir sérstökum aðgerðum til þess að vöruverð í dreifbýli
lækki og samkeppnis- og rekstrarskilyrði dreifbýlisverslunarinnar verði bætt?


